



ที่ อว ๐๒๐๙.๕/ ๐๕๕๖

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๖๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง

ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้คณาจารย์สามารถเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านได้ จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ๒) ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ๓) ด้านการสอน ๔) ด้านนวัตกรรม และ ๕) ด้านศาสนา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติให้ความเห็นชอบคู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน สำหรับผู้ขอ และสำหรับผู้ประเมิน ดังนี้

๑. คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสำหรับผู้ขอ
๒. คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะสำหรับผู้ขอ และสำหรับผู้ประเมิน
๓. คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านการสอนสำหรับผู้ขอ และสำหรับผู้ประเมิน
๔. คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านศาสนาสำหรับผู้ขอ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอจัดส่งคู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง และผู้ประเมินใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านต่อไป ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถ Download คู่มือดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ของกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือที่ [www.basd.mhesi.go.th](http://www.basd.mhesi.go.th) และสำหรับคู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสำหรับผู้ประเมิน ด้านนวัตกรรมสำหรับผู้ขอและผู้ประเมิน และด้านศาสนาสำหรับผู้ประเมิน นั้น เมื่อ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบแล้วจะได้เวียนแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์พาสีท์ หล่อธีรพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งวิชาการ

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๑-๕ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘